



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๕๒๕

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการศูนย์
ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง (Call Center) ด้านค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย/
เลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบสำนักงานอธิการบดี (กองคลัง) ตาม
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในส่วนของเรื่องเงินสาธารณกุศล และได้ขอข้อมูล
เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินสาธารณกุศลเพื่อตรวจสอบจากหน่วยงานระดับคณะ-สำนัก จำนวน ๑๙
หน่วยงาน นั้น จากตรวจสอบพบการถือปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับเงินสาธารณกุศล
ของหน่วยงานระดับคณะ-สำนัก ที่มีการเบิกจ่ายเงินสาธารณกุศลตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง
เงินสาธารณกุศล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การถือปฏิบัติ
เกี่ยวกับเงินสาธารณกุศลเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความชัดเจน เห็นควรให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนประกาศฯ เรื่อง เงินสาธารณกุศล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่เพิ่มเติม

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๕๗ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการเงินรายได้
เพื่อทำหน้าที่ในการตีความในข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เงินสาธารณกุศล พ.ศ.
๒๕๕๑ โดยคณะอนุกรรมการทบทวนประกาศเงินสาธารณกุศล พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการประชุม ครั้งที่
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ถือปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสาธารณกุศลให้ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. เห็นควรยกเลิกประกาศฯ เรื่อง เงินสาธารณกุศลทั้ง ๒ ฉบับ เนื่องจากเห็นว่า
ประกาศดังกล่าวไม่ชัดเจน คลุมเครือ และก่อให้เกิดปัญหาในการตีความ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการ
ยกร่างประกาศฯ ใหม่ โดยใช้คำว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เงินสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรม
เพื่อสังคม” สำหรับรายละเอียดของเนื้อหาในประกาศฯ คณะกรรมการเงินรายได้ควรตั้ง
คณะอนุกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณายกร่างต่อไป

๒. ให้กำหนดวิธีการเบิกจ่าย อัตราการเบิกจ่าย และระบุหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
ลงในประกาศอย่างชัดเจน

๓. กรณีที่หน่วยงานมีบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “เงินสาธารณกุศล (ชื่อส่วนราชการ)” ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการปิดบัญชีเงินฝาก และให้นำส่งเงินคืนคลังเป็นรายได้หน่วยงาน

๔. การเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เบิกจ่ายผ่านกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

๕. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินสาธารณกุศลใดของหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานได้ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตให้เบิกจ่ายได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการเบิกจ่าย สำหรับกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นงานด้านการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้แก่สังคม กิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือจารีตประเพณี การช่วยเหลือหรือสนับสนุนด้านจริยธรรม หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านศาสนาตามปกติ

และคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นชอบข้อสรุปของคณะกรรมการทบทวนประกาศเงินสาธารณกุศล พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่เสนอ และให้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อทราบและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการเบิกจ่ายที่หน่วยงานดำเนินการไปแล้ว และสำนักงานตรวจสอบภายในทักท้วงการคืนเงินให้สามารถเบิกจ่ายได้ ส่วนของการเบิกจ่ายหลังจากได้รับข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจสอบภายในให้ดำเนินการให้เป็นไปตามขอบเขตภายในวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ทั้งนี้ ในระหว่างการรอรอบประกาศการจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม หากหน่วยงานมีความจำเป็นในการเบิกจ่ายแต่ไม่ชัดเจนในการตีความว่าเป็นการเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ให้หารือกับสำนักงานตรวจสอบภายในก่อนการเบิกจ่าย

๒. ให้คณะกรรมการศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง (Call Center) ด้านค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายสนับสนุนจากคณะกรรมการทบทวนประกาศเงินสาธารณกุศลฯ ไปประกอบการพิจารณาจัดทำ “ร่าง” ประกาศฯ การจ่ายเงินรายได้รายการค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในร่วมพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะขอบเขตความหมายของกิจกรรมเพื่อสังคมหรือแสดงรายการตัวอย่างที่ชัดเจน ทั้งนี้ การกำหนดรายการกิจกรรมเพื่อสังคมให้กำหนดสัดส่วนเงินที่จะจ่ายได้ โดยให้สอดคล้องกับรายรับ หรือสัดส่วนที่เหมาะสมกับงบประมาณของหน่วยงาน และเมื่อกำหนดร่างประกาศการจ่ายเงินแล้วให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ต่อไป

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เห็นควรพิจารณาทบทวนอัตราค่าใช้จ่าย การร่วมทำบุญหรือร่วมเป็นเจ้าของงานบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้

- บุคลากร จาก ๒,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๐๐๐ บาท
- ญาติบุคลากรสายตรง จาก ๑,๕๐๐ บาท เป็น ๒,๕๐๐ บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบมติคณะกรรมการเงินรายได้ตามที่เสนอ และให้ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป
๒. เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าใช้จ่ายการร่วมทำบุญหรือร่วมเป็นเจ้าของงาน บำเพ็ญกุศลศพตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ